



ศูนย์โคविดฯ มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๕๖๖๕

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก อนุพงษ์ นาควาณิช) เป็นประธาน ซึ่งได้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ในประเด็นการติดตาม กำกับ ตรวจสอบ และเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เพื่อมิให้มีการลักลอบเล่นการพนัน ชนไก่ ชนโค รวมถึงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๕๖๔๕ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้งกำชับ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ติดตาม กำกับ ตรวจสอบ และเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เพื่อมิให้มีการลักลอบเล่นการพนัน ชนไก่ ชนโค รวมถึงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน เช่น งานบุญ งานเลี้ยง งานสังสรรค์ในที่ทำงาน เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ในทุกจังหวัด รวมทั้งเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘



ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/ ๕๖๔๕

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดการประชุม ประจำวัน เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการ ที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้ ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖

โทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๒๓๕

ผลประชุม สปก.ศบค.  
ประจำวันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑. ด้วย สปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ สปก.ศบค. ในวันที่ ๗ พ.ค. ๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	<p>เพื่อป้องกันการแพร่กระจายและอาจมีความเสี่ยงที่อาจติดเชื้อโควิด - 19 จากกลุ่มอาชีพที่ต้องพบปะกับผู้คนเป็นจำนวนมาก เช่น พนักงานส่งอาหาร(Food Delivery) พนักงานขับรถสาธารณะ พนักงานขับรถรับจ้างสาธารณะ (TAXI) ที่ประชุม สปก.ศบค. ให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขกับกลุ่มอาชีพดังกล่าวใน กทม. และเขตปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ดังนี้</p> <p>๑.๑ ให้ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำผู้ประกอบการและผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด</p> <p>๑.๒ ให้ความสำคัญต่อการจัดวงรอบสำหรับการตรวจเชื้อโควิด และปรับรูปแบบการตรวจเชิงรุกจากกลุ่มดังกล่าว โดยใช้วิธี Pool Saliva จำนวน ๑ ครั้ง/๑๔ วัน และการตรวจโดยวิธี RT-PCR ซ้ำ เพื่อป้องกันติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อโควิดภายในกลุ่มอาชีพไปสู่ผู้อื่น</p> <p>๑.๓ ให้รวบรวมจำนวนผู้ประกอบการอาชีพทั้งหมดที่จำเป็นต้องพบปะกับผู้คนจำนวนมาก และพิจารณาออกเหนือจากกลุ่มข้างต้น เช่น ผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ช่างตัดผม พนักงานในร้านอาหาร เจ้าหน้าที่ในสถานดูแลผู้สูงอายุ พนักงานนวดแผนโบราณ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดสรรวัคซีนต่อไปในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาครอบคลุมไปถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะเปิดภาคการศึกษาในวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๔ เนื่องจากเป็นกลุ่มอาชีพเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันและยังช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด - 19 อีกด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ให้ กทม. รับข้อเสนอแนะจากที่ประชุม สปก.ศบค. ไปดำเนินการและหารือร่วมกับ สธ. (คร.) เพื่อกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขและแผนการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มอาชีพเสี่ยงดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. พิจารณาต่อไป</p>	กทม. / สธ. (คร.) / สธ. /คค. และ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง	

๒.	ให้ ศบค.มท. ศปม. และ ตร. ติดตาม กำกับดูแล ตรวจสอบ และ เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เพื่อให้มีการลักลอบเล่นการพนัน ชนไก่ ชนโค รวมถึงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน เช่น งานบุญ งานเลี้ยง งานสัมมนาในสถานที่ทำงาน เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ในทุกจังหวัด รวมทั้งเน้นย้ำให้ทุกภาค ส่วนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด	ศบค.มท. / ศปม. / ตร.	
๓.	<p>เพื่อป้องกันมิให้การกระจายจากกลุ่มเสี่ยงสูงที่อาจมีการติดเชื้อโควิด - 19 เห็นควรให้มีการปรับรูปแบบการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก ดังนี้</p> <p>๓.๑ ให้จัดจุดตรวจในพื้นที่เป้าหมายเพื่อลดการเดินทาง และ ป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายในวงกว้าง รวมถึงกระจายจุด ลงตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงให้มากที่สุด เพื่อป้องกันการรวมกลุ่มอย่างแออัดในระหว่างการรอตรวจเชื้อโควิด - 19</p> <p>๓.๒ ในระหว่างการรอผลตรวจ ขอให้เจ้าหน้าที่เน้นย้ำให้บุคคล งดการเดินทางข้ามจังหวัด/พื้นที่ จนกว่าจะได้รับผลยืนยัน การตรวจว่าไม่ติดเชื้อ โดยให้สำนักงานเขตของ กทม. และ ทีมโฆษก ศบค. ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจและรับทราบถึงขั้นตอน การปฏิบัติดังกล่าวอีกด้วย</p> <p>๓.๓ ให้ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดทำ แนวปฏิบัติ (SOP) สำหรับการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก โดยให้ ความสำคัญต่อการตรวจในพื้นที่โดยเฉพาะเจาะจง</p>	สธ. (คร.) / กทม.	
๔.	ประชุม ศปก.ศบค. รับทราบการจัดตั้ง ร.พ.บุษราคัม (รพ.สนาม ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ โควิด - 19 ในอนาคต ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จะนำคำร้องของ สธ. ในการขอรับการสนับสนุนด้านประปาและไฟฟ้า ไปประสาน มท. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปผ่าน กกก.เฉพาะกิจการด้าน บูรณาการทางการแพทย์และสาธารณสุข	สธ. / กปน. / แพ่ง. กฟผ. / จ.นนทบุรี	
๕.	<p>ประชุม ศปก.ศบค. รับทราบการปฏิบัติพิธีทางศาสนาในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 ตามที่ วธ. เสนอ ในกรณีนี้ ศปก.ศบค. ขอให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>๕.๑ ให้เน้นย้ำกับหน่วยงาน องค์กร สมาคม ที่กำกับดูแลของ ทุกศาสนา เกี่ยวกับมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ ระบาดของเชื้อโควิด - 19 โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมทางศาสนา ที่มีการรวมกลุ่มเป็นจำนวนมากให้งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรม ทางศาสนาออกไปก่อน</p> <p>๕.๒ สำหรับการจัดพิธีศพ ให้สามารถจัดได้โดยดำเนินการตาม มาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด - 19 ซึ่งกำหนดให้มีผู้ร่วมพิธี ไม่เกิน ๒๐ คน รวมทั้ง ในกรณีผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์การแพร่</p>	วธ. / โฆษก ศบค.	

	<p>ระบาดของเชื้อโควิด - 19 สามารถจัดพิธีได้ รวมทั้ง สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชหรือประสานงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายได้</p> <p>๕.๓ ให้กรมการศาสนาจัดทำข้อมูลให้ทีมโฆษก ศบค. ชี้แจงต่อสังคม โดยให้ผู้นำชุมชนสร้างความรับรู้ในชุมชนบริเวณโดยรอบศาสนสถานต่าง ๆ เข้าใจว่าการประกอบพิธีต่อศพติดเชื้อสามารถกระทำได้เนื่องจากมีวิธีปฏิบัติด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดจึงไม่มีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อโรคได้ ทั้งนี้ ให้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสายด่วน ๑๑๙๕ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วย</p>		
<p>๖.</p>	<p>ประชุม ศปก.ศบค. รับทราบความคืบหน้าของแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ตามที่ สป.สธ. เสนอ ทั้งนี้ ที่ประชุม ศปก.ศบค. เห็นควรให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๖.๑ ให้หารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแก้ไขระบบปฏิบัติการของแอปพลิเคชันครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นและสอดคล้องกับการใช้งานของผู้ใช้บริการต่อไป</p> <p>๖.๒ ให้บูรณาการระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ให้สอดคล้องและช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการด้านการจัดสรรวัคซีนตามที่ สธ. กำหนดด้วย</p>	<p>สป.สธ. / กต. / ศบค.มท. และ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	
	<p>ที่ประชุม ศปก.ศบค. รับทราบแผนการบูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล โดยที่ประชุม ศปก.ศบค. เห็นควรให้ กทม. ปรับรูปแบบการนำเสนอข้อมูลของศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที และให้ สธ. (คร.) และหน่วยงานอื่น ๆ ให้การสนับสนุนกำลังพลในสำนักอนามัย กทม. เพิ่มเติม รวมทั้ง อาจพิจารณาจัดตั้งกลุ่มวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูล และกลุ่มสอบสวนโรค ร่วมกันวางแผนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ควบคู่กับการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ให้เหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่อีกด้วย</p>	<p>กทม. / สธ. (คร.) / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	

ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.)

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔